



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  
เรื่อง ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มีตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ที่เกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้ายคำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย จำนวน ๒ ชุด และเอกสารการประเมินศักยภาพ จำนวน ๖ ชุด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีผู้ขอย้ายมาจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยเอก

(พรเนตร ศรีทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑  
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่	ชื่อสถานศึกษา	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	จำนวนนักเรียน (คน)	หมายเหตุ
๑.	ลุ่มโป่งเสี้ยว	เมือง	๗/๓๗	๖๖	